

## BÁO CÁO

**Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân**

Thực hiện công văn số 4424/NHNN-PC ngày 10/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công văn số 319/STP-PBGDPL ngày 05/6/2019 của Sở Tư pháp tỉnh về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (viết tắt: NHNN tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### Phần I

#### KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW

##### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW, THÔNG BÁO SỐ 74-TB/TW, KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW

- Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, NHNN tỉnh đã xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL<sup>1</sup>, NHNN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức mình triển khai thực hiện. Chủ động tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ, công chức từ đó xác định PBGDPL cho CBCC nắm chắc các quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn,

<sup>1</sup> Luật PBGDPL số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị quyết 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 15/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg.

tham gia tích cực vào công tác PBGDPL cho nhân dân. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chi nhánh được thành lập, đã thực hiện việc phân công trách nhiệm đến từng thành viên để triển khai thực hiện công tác PBGDPL.

- Hàng năm, căn cứ vào các kế hoạch PBGDPL của NHNN Việt Nam, của UBND tỉnh. NHNN tỉnh đã xây dựng kế hoạch PBGDPL, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật... Các kế hoạch đã xác định rõ các nội dung cần thực hiện trong năm, nêu rõ lĩnh vực trọng tâm cũng như một số nội dung cần truyền truyền phổ biến.

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, công tác PBGDPL đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú có hiệu quả thiết thực, nội dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của chi nhánh; Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CBCC được nâng lên.

- Bên cạnh việc tổ chức chỉ đạo thực hiện, công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư cũng được BCH Đảng uỷ, Ban Giám đốc quan tâm. Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật tại NHNN, các TCTD và tổ chức thực hiện; Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý của NHNN tỉnh.

- Chỉ đạo các CBCC của NHNN tỉnh tham gia các cuộc thi Tìm hiểu về Pháp luật nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, nhiều bài thi có chất lượng, được đánh giá cao, đạt các giải cao ở cấp tỉnh<sup>2</sup>.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW, THÔNG BÁO SỐ 74-TB/TW, KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW.**

### **1. Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư gắn với việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL**

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt; Giao cho các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của chi

<sup>2</sup> Thi tìm hiểu về Luật NHNN và Luật các TCTD; Tìm hiểu Luật Thuế thu nhập cá nhân (01 bài đạt giải 3); Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (01 bài đạt giải khuyến khích); Tìm hiểu Luật cư trú....;

nhánh phổ biến đến các CBCC trong phòng thông qua họp phòng, họp chi bộ. CBCC khai thác văn bản đề tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Để triển khai Chỉ thị có hiệu quả, BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc đã kịp thời chỉ đạo phòng ban, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị; xác định cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác PBGGPL. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những luật mới được Quốc hội thông qua, văn bản pháp luật mới ban hành, theo chuyên đề, lĩnh vực hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, văn bản liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân...; đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền đối với các nội dung do Hội đồng phối hợp PBGGPL định hướng hàng quý.

- Căn cứ Quyết định số 20/2010/QĐ - UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Kế hoạch thực hiện “ Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, NHNN tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “ ngày pháp luật” tại Chi nhánh vào ngày 28 hàng tháng<sup>3</sup>. Hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11.

## **2. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tổ chức thực hiện PBGDPL. củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL**

- Hội đồng PBGDPL được Giám đốc Chi nhánh thành lập (QĐ số 511/NHNN-HT14 ngày 22/12/2010) và kiện toàn (Quyết định số 70/QĐ-NHNN-HT14 ngày 28/5/2018), quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên, trong đồng chí Giám đốc Chi nhánh làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các phòng là thành viên. Nhiệm vụ của các thành viên là thông qua ngày pháp luật 28 hàng tháng, ngày pháp luật VN, các cuộc họp phòng, sinh hoạt chi bộ ... để phổ biến, triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật, Hiến pháp, Luật, Nghị định... có liên quan đến hoạt động ngân hàng, liên quan đến quyền nghĩa vụ của CBCC cũng như cung cấp các thông tin thời sự định hướng, tình hình kinh tế xã hội trong nước, trong tỉnh... để CBCC nắm và thực hiện nghiêm túc, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

- Chánh thanh tra, giám sát chi nhánh là báo cáo viên của của Đảng ủy, thực hiện tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; Năm

<sup>3</sup> Kế hoạch số 476/NHNN-HT14 ngày 22/11/2010

tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội....

### **3. Xác định nội dung trọng tâm cần PBGDPL và lựa chọn hình thức PBGDPL; đổi mới, áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL phù hợp, có hiệu quả**

- Trong kế hoạch PBGDPL quý, năm; kế hoạch thực hiện ngày pháp luật đã có nhiều nội dung pháp luật được lựa chọn phổ biến cho CBCC, trong đó chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật mang tính thời sự, văn bản có liên quan đến hoạt động Ngân hàng; các văn bản Luật mới ban hành; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp.... Vì thế đã tạo được chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong bộ máy Nhà nước. Trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ CBCC.

- Hình thức PBGDPL:

*Tổ chức tuyên truyền tại chi nhánh:*

+ Giao cho các thành viên Hội đồng PBGDPL chi nhánh tuyên truyền, phổ biến đến CBCC trong phòng thông qua họp phòng; hoặc gửi văn bản trên EDOC, IOFFICE để CBCC nghiên cứu. Cán bộ công chức trong Chi nhánh tự sưu tầm các văn bản trên thông qua mạng Internet, các phương tiện thông tin đại chúng để tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Tổ chức triển khai phổ biến tập trung đến toàn thể CBCC trong Chi nhánh thông qua Ngày Pháp luật Việt Nam.

+ Hàng tháng NHNN tỉnh tổ chức chào cờ, sau buổi lễ Giám đốc chi nhánh sẽ truyền đạt một số thông tin thời sự định hướng, quán triệt các nội dung trọng tâm; Thông qua các cuộc họp cơ quan lồng ghép vào các nội dung cần tuyên truyền, phổ biến đến CBCC chi nhánh.

*Tổ chức tuyên truyền đến các TCTD và người dân:*

+ Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri nhằm kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất các khó khăn vướng mắc có liên quan đến ngành ngân hàng và báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh.

+ NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tổ chức các cuộc đối thoại, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền các cơ chế chính sách về tín dụng ngân hàng đến người dân và doanh nghiệp .

+ Ngành Ngân hàng đã phối hợp với Báo Hà Tĩnh tổ chức xây dựng và phát hành đều đặn chuyên trang ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh (tháng 2 kỳ) để chuyên tải các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và cập nhật thông tin về các lĩnh vực tiền tệ tín dụng và ngân hàng. Đăng tải các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động Ngân hàng, các TTHC do NHNN tỉnh thực hiện, các văn bản trả lời các khách hàng khó khăn trong vay vốn lên Trang thông tin điện tử của Chi nhánh<sup>4</sup> để người dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nắm, tiếp cận các Ngân hàng và chia sẻ những giải pháp mà ngành Ngân hàng đã và đang thực hiện. Theo dõi, tổ chức xử lý các ý kiến tại chuyên mục “doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” trên trang thông tin điện tử của Chi nhánh.

#### **4. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL**

Công tác PBGDPL đã được BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm tạo điều kiện về vật chất, thời gian. NHNN tỉnh đã trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị và bố trí kinh phí phù hợp trong phạm vi kinh phí khoán phục vụ cho công tác PBGDPL nhất là đối với những chủ trương lớn cần phải PBGDPL tập trung.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL từ khi có chỉ thị số 32-CT/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật**

- Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên rõ rệt; coi phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.

- Hội đồng PBGDPL được củng cố, kiện toàn; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác PBGDPL.

- Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát vào các văn bản mới ban hành và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm.

<sup>4</sup> tại địa chỉ [nganhangnhatinh.gov.vn](http://nganhangnhatinh.gov.vn)

- Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CBCC đã được nâng lên; Trong những năm qua tại chi nhánh không có CBCC vi phạm pháp luật phải xử lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

## **2. Tồn tại, nguyên nhân**

### **2.1. Tồn tại, khó khăn**

- Chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tuy đã được nâng lên nhưng còn những hạn chế nhất định so với yêu cầu trong tình hình mới.

- Nội dung, hình thức PBGDPL chưa phong phú, đa dạng, sao gửi văn bản cho CBCC tự nghiên cứu là chủ yếu, việc tổ chức tập trung đang dừng lại ở khâu truyền đạt văn bản bằng miệng, chưa có các hình thức như Pano áp phích, sân khấu hóa... Thời lượng và chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế.

- Việc bố trí kinh phí để tổ chức các buổi triển khai PBGDPL tập trung còn hạn chế.

### **2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn**

*- Nguyên nhân chủ quan:*

+ Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của chi nhánh thực hiện kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản về công tác pháp chế, do đó trong việc thực hiện còn hạn chế, kết quả chưa cao.

+ Kinh phí giành cho công tác PBGDPL nằm trong nguồn kinh phí khoán hàng năm của chi nhánh, nên khó khăn trong việc bố trí kinh phí truyền đạt tập trung khi có các chủ trương lớn.

*- Nguyên nhân khách quan:*

Đối với công tác pháp chế của ngành về cơ bản do Vụ Pháp chế - Ngân hàng Trung ương đảm nhiệm và chỉ đạo các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thống nhất theo quy định chung của ngành. Từ trước đến nay, trong cơ cấu của tổ chức chi nhánh, NHTW không bố trí cán bộ chuyên trách (công tác pháp chế, cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật). Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ lớn, hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có bộ phận chuyên trách và có đội ngũ báo cáo viên có năng lực, được đào tạo mới đáp ứng được yêu cầu, trong khi chi nhánh còn thực hiện kiêm nhiệm nên kết quả còn bị hạn chế.

## **3. Bài học kinh nghiệm**

- Sự quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Hội đồng phối

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể.

- Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng thời điểm và đặc thù riêng của mỗi đơn vị. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.

- Kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể; gắn với việc tổ chức thi hành pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung các buổi tuyên truyền PBGDPL. Tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng phương tiện, kỹ thuật hiện đại cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật mang tính thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **I. BỐI CẢNH, YÊU CẦU CÔNG TÁC PBGDPL TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân đã được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quan tâm, coi đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn, nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; góp phần nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân; giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước những yêu cầu mới của đất nước, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự ra đời của những văn bản luật quan trọng, điều chỉnh nhiều mối quan hệ xã hội, liên quan mật thiết đến đời sống người dân, phục vụ tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhiều nhiệm vụ mới, ở một tầm cao hơn, đòi hỏi tư duy về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mới hơn, toàn diện hơn, thiết thực và khoa học hơn. Hoạt động PBGDPL phải thực sự đáp ứng yêu cầu bức thiết của tình hình mới, cần phải xem PBGDPL là khâu đầu tiên, quan trọng nhất của việc đưa pháp luật vào trong cuộc sống; đầu tư cho việc PBGDPL chính là đầu tư cho phát triển, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về một nền pháp chế XHCN.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL**

### **1. Phương hướng**

- Tiếp tục coi công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi nhánh.

- Chú trọng và đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đặc điểm của chi nhánh, kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc hội, họp, website Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh và sử dụng mạng nội bộ để truy cập thông tin.

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đưa thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng để người dân, doanh nghiệp hiểu, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về hoạt động ngân hàng tại địa phương.

### **2. Nhiệm vụ, giải pháp**

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC. Trong đó, thường xuyên chú trọng quán triệt cho CBCCVC về nhiệm vụ học tập, tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi người và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để làm cơ sở đánh giá, xét thi đua, khen thưởng hàng năm.



- Tổ chức các hoạt động thiết thực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chi nhánh hướng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm vào “ngày 9 tháng 11” nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là những nội dung có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên mục “doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” trên Trang website của chi nhánh để những ý kiến thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân trong phạm vi hoạt động của ngành đều được tư vấn, giải đáp kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 716/QCPH-VP ĐDBQH-NHNN về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Văn phòng đoàn ĐBQH và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh nhằm cung cấp kịp thời hoạt động ngân hàng trên địa bàn để các Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh nắm và chỉ đạo việc thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện chuyên trang ngân hàng trên Báo Hà Tĩnh một tháng 2 kỳ để chuyển tải các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và cập nhật thông tin về các lĩnh vực tiền tệ tín dụng và ngân hàng./.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

1. Để không ngừng củng cố và nâng cao ý thức pháp luật của người dân, Nhà nước cần quan tâm thường xuyên đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm các điều kiện về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện và nguồn kinh phí thỏa đáng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội, tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, tìm hiểu pháp luật, tạo thành phong trào có tính quần chúng rộng rãi và hiệu quả.

2. Trong bối cảnh cách mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, các cơ quan báo chí, truyền thông của Nhà nước, của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội cần đề cao trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động báo chí, truyền thông, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Việc cập nhật thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật mới, chính sách mới, hoạt động chấp hành và thực hiện pháp luật, các điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện pháp luật phải là những nội dung thường nhật trên các trang báo viết, trang tin điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình.

3. Các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về pháp luật, các cơ sở đào tạo luật, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp có vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Do vậy, cần có giải pháp nâng cao năng lực và trách nhiệm của các tổ chức này trong việc tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức, công chức, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện phổ biến giáo dục pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Vụ pháp chế NHNN Việt Nam | Đề báo cáo
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh
- Ban Giám đốc;
- Các phòng;
- Lưu: VT, TH.

**KT, GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**TỈNH**  
**HÀ TĨNH**  
**Trần Hữu Cần**

## CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU

### Mẫu I XÂY DỰNG THỂ CHẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32- CT/TW VÀ LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

STT	Tên văn bản	Cơ quan ban hành	Thời gian ban hành	Nội dung

### Mẫu II CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW (từ 2003 đến nay)

STT	Loại văn bản/ Số văn bản	Ngày ban hành	Cấp ban hành	Nội dung văn bản
01	73/NHNN-HTI4	12/3/2004	NHNN tỉnh	Triển khai Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư
02	144/NHNN-HTI4	25/9/2008	NHNN tỉnh	KH thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2 (2008-2012)
03	476/NHNN-HTI4	22/11/2010	NHNN tỉnh	KH triển khai thực hiện “ngày pháp luật” tại Chi nhánh vào ngày 28 hàng tháng
04	181/NHNN-HTI4	27/3/2013	NHNN tỉnh	Triển khai Luật PBGDPL

### Mẫu III CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỤ THỂ HÓA CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW

STT	Cơ quan chủ trì	Tên đề án	Số, ngày tháng năm ban hành	Cơ quan phối hợp	Cấp trình/Ban hành

**Mẫu IV**  
**SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL,  
 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT,  
 CÁN BỘ PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL**

Giai đoạn	Thành viên HĐPH PBGDPL	Báo cáo viên pháp luật Trung ương	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh	Báo cáo viên pháp luật cấp huyện	Tuyên truyền viên cấp xã	Cán bộ tư pháp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL	Cán bộ pháp chế thực hiện nhiệm vụ PCGDPL
Từ năm 2003 đến năm 2009	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chi thị 32						
Từ năm 2010-2017	06						
Từ năm 2018 đến nay	5						

**Mẫu V**  
**TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ  
 PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

Giai đoạn	Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (bản)	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã (lần)	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng (tin, bài)	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đề nghị nêu rõ số lượng, tên chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kênh sóng phát thanh truyền hình)	Số lượng các văn bản, tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số	
	Số cuộc PBPL	Số lượt người tham dự	Số cuộc thi	Số lượt người dự thi					Số lượng văn bản	Tên loại văn bản
Từ năm 2003 đến năm 2009	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chi thị 32									
Từ năm 2010 đến nay	117	5.265	04	188			108	Chuyên trang NH trên Báo Hà Tĩnh (1 tháng 2 kỳ)		

**Mẫu VI**  
**KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PBGDPL**

Giai đoạn	Kinh phí của Bộ, ngành			Kinh phí cấp tỉnh			Kinh phí cấp huyện	Kinh phí cấp xã
	Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên*	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác	Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác		
Từ năm 2003 đến năm 2009	Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 32							
Từ năm 2010 đến nay	240trđ							

\* NHNN tính thực hiện điều hòa trong phạm vi Tổng kinh phí NHTW giao khoán hàng năm, không thực hiện cấp riêng cho khoản mục PBGDPL.

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH**



